

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH VÀ HỌ HÀNG CỦA BÉ

Nội dung	Thời gian (Phút)	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô đón trẻ vào lớp. trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình của trẻ, múa hát Điểm danh trẻ	
Thể dục sáng	80 - 90	<p>* NỘI DUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Tay: Co và duỗi tay - Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải. - Chân: Bật tại chỗ 	<p>* MỤC TIÊU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhằm phát triển các nhóm cơ hô hấp, tay, lưng bụng, chân. - Trẻ biết tập cùng cô đúng động tác. <p>* Chuẩn bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng; - Trang phục của cô và trẻ gọn gàng - Gậy thể dục, nhạc
Hoạt động học	30-40	<p>THỂ DỤC</p> <p>Ném xa bằng 1 tay</p> <p>TC: Bịt mắt bắt dê</p>	<p>KPXH</p> <p>Gia đình thân yêu của bé</p>
Hoạt động chơi ngoài trời	30-40	<p>QSCMĐ: Bán làng của bé, con đường bán em</p> <p>TCVD: Nhảy qua suối nhỏ; Lộn cầu vồng; Cáo ơi ngủ à; Mèo và chim sẻ.</p> <p>Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi ngoài trời; Chơi ở khu vực vận động; chơi với lá cây khô.</p>	
Hoạt động chơi, hoạt động ở các góc	40-50	<p>* NỘI DUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góc xây dựng: Xây bán làng của bé. - Góc phân vai: Gia đình, mẹ con , nấu ăn - Góc âm nhạc: Hát múa về gia đình. - Góc sách: Xem sách, tranh ảnh về gia đình - Góc TH: Vẽ người thân trong gia 	<p>* MỤC TIÊU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biết dùng các nút nhựa để xây hàng rào, biết trồng cây xanh theo khu vực. - Biết phân vai chơi: mẹ con và nấu ăn. - Trẻ biết cách chăm sóc cây. - Biết cách giở sách, xem tranh. - Biết tô màu những người thân trong gia đình.
Ăn trưa	60 - 70	` Cô cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ ngồi vào bàn ngay ngắn	
Ngủ trưa	120 -140	` Kê phản, gối, chuẩn bị chỗ cho trẻ ngủ tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ đủ giấc	
Ăn phụ	20-30	` Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ ngồi vào bàn ăn phụ, cô giới thiệu tên món ăn ` Động viên trẻ ăn hết xuất ăn gọn gàng, không nói chuyện trong giờ ăn, trước khi	
	70-80	<p>TCTV: Từ mới: Gia đình; ít con; Đông con; Câu mới: Gia đình con đang ăn cơm, gia đình ít con là gia đình có 1,2 con; Gia đình đông con là gia đình có từ 3 con.</p> <p>Chơi với đồ chơi các góc.</p>	<p>TCM: Về đúng nhà mình</p> <p>Chơi với dây tạo thành các hình: hình ngôi nhà, các số...</p> <p>Nêu gương, bình cờ</p>
Trả trẻ	60-70	Cô cho trẻ chơi tự do ở các góc, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ Cô vệ sinh cho trẻ, trả trẻ.	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 tuần, 21/10/2024 đến ngày 08/11/2024

Tuần 1: Từ 21/10 - 25/10/2024

Giáo viên dạy sáng: Lò Thị Kim Oanh dạy chiều: Nguyễn Thị Kim Dung

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
về gia đình, giáo dục trẻ yêu quý những người trong gia đình		
* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy: Đi bằng góc chân - đi thường - đi bằng múi bàn chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường, sau đó chuyển đội hình 3 hàng dọc - hàng ngang. - Trọng động: Lần lượt cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, lưng bụng, chân - Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng * Tập theo lời bài hát: Cả nhà thương nhau		
LQVVH Truyện: Bác Gấu đen và hai chú Thỏ Đ/c Lương Thị Liên P.HT dạy	LQVT Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.	ÂM NHẠC VTTN: Cháu yêu bà Nghe hát: Chỉ có một trên đời TC: Ai nhanh nhất
Dệt vải, Gió reo giấy màu, in dấu,...		
* CHUẨN BỊ: - Các loại khối, nút nhựa, cây Xanh, khối gỗ... - Bộ nấu ăn, búp bê. - Tranh ảnh về các thành viên trong gia đình. - Tranh tô màu những người thân trong gia đình.	* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Cô tập trung trẻ lại trò chuyện về chủ đề giới thiệu từng góc chơi. - Cô gợi ý để trẻ biết nhận vai chơi Cho trẻ nhận nhóm chơi, phân vai chơi trong nhóm, cô gợi ý để trẻ biết thể hiện đúng vai chơi, trẻ bước đầu biết sắp xếp để xây hàng rào, xây vườn cây - Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết - Cô cùng trẻ nhận xét các nhóm chơi - Cát đồ dùng đồ chơi -> Vệ sinh -> Vào lớp	
giới thiệu món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất khôngng làm rơi vãi cơm, nhắc trẻ không nói chuyện.		
và giá trị dinh dưỡng ăn nhắc trẻ biết mời cô mời bạn.		
` Làm vở toán, vở tập tô ` LQKTM: nhận biết các hình ` Nêu gương, bình cờ	TCTV: Từ mới: Nấu cơm; Lấy tăm; Lễ phép; Câu: Mẹ đang nấu cơm; Bé lấy tăm cho bà; Bé rất lễ phép với ông bà. ` Trò chuyện về một số trạng thái cảm xúc. ` Nêu gương, bình cờ	` Hát dân ca: Cò lả ` Vệ sinh cuối tuần ` Nêu gương cuối tuần
nhắc nhở phụ huynh quan tâm đến chế độ ăn của trẻ suy dinh dưỡng		

Ký duyệt